



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานราชการประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันพุธ ที่ ๑๗ - วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ไปแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ	พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและ การศึกษา การประกอบคุณงามความดี บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา เจตคติและ อุดมการณ์ และการมีปฏิญาณไหวพริบ	๕๐	สัมภาษณ์

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานราชการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ มารายงานตัวเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยนำสำเนาใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพรชัย ไชยวิเศษ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวรัตนากร มีสิทธิ์	
๒	๐๐๒	นางสาวอัจฉรา จันเคน	

หมายเหตุ : ให้มารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.  
หากไม่มีรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ในครั้งนี้

*Handwritten signature*